

PHẦN THỨ HAI



**ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN PHƯỜNG 11
TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
(1975 - 2010)**

Tiếp theo chương III phần B

CHƯƠNG III
ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN PHƯỜNG 11 THỰC HIỆN CHỦ TRƯỞNG
CẢI TẠO XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
(1975 - 1985)

B- GIỮ VỮNG ỔN ĐỊNH CHÍNH TRỊ,
TỪNG BƯỚC PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT (1977 - 1985)

IV/ ĐẠI HỘI CHI BỘ PHƯỜNG LẦN THỨ IV NHIỆM KỲ 1983 - 1985

1/ Đại hội Chi bộ phường lần thứ IV nhiệm kỳ 1983 - 1985

Tháng 3 năm 1983, chi bộ phường tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 1983 - 1985. Đại hội kiểm điểm công tác lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 1981 - 1983, đề ra nhiệm vụ của Chi bộ trong những năm 1983 - 1985.

Đại hội đã bầu Chi ủy mới: Bí thư là đồng chí Lê Công Sửu; Phó Bí thư Thường trực là đồng chí Lê Thị Xứ; Phó Bí thư kiêm Chủ tịch Ủy ban nhân dân là đồng chí Võ Thị Ngọc Lan; Chi ủy viên là đồng chí Phạm Công Chấn, đồng chí Nguyễn Văn Cường.

2/ Lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ phường nhiệm kỳ 1983 - 1985

Chi bộ và nhân dân phường bước vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 1983 - 1985 và các nghị quyết của cấp trên trong bối cảnh nhân dân phấn khởi trước những thắng lợi to lớn ở tiền tuyến trên mặt trận chống quân xâm lược bành trướng Trung Quốc. Trên mặt trận kinh tế - xã hội - văn hóa, Thành phố Hồ Chí Minh cùng cả nước vẫn tiếp tục đứng trước những khó khăn thách thức, trong đó có những mặt ngày càng gay gắt hơn. Nhưng với quyết tâm của Chi bộ và sự nỗ lực của quần chúng nhân dân toàn phường đã cùng với quận và Đảng bộ và nhân dân thành phố hoàn thành công tác cải tạo theo kế hoạch 5 năm 1981 - 1985, đạt được những thành tựu hết sức cơ bản và quan trọng trên các lĩnh

vực:

a. Lãnh đạo phát triển kinh tế

Theo tinh thần của Nghị quyết số 06-NQ/TW, 07- NQ/TW, 08-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa V, Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Thành ủy và Quận ủy quận 10, chi ủy phường đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện đổi mới cơ chế quản lý, chuyển dần từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang hạch toán kinh tế.

Trong nhiệm kỳ 1983 – 1985, chi ủy và chính quyền luôn bám sát sự chỉ đạo của quận là: *“Đẩy mạnh phát triển hàng năm là 10%. Sắp xếp, cải tạo và tổ chức lại sản xuất, đẩy mạnh công nghiệp quốc doanh, nâng tỷ lệ trong công nghiệp quốc doanh đến năm 1985 là 15% trong giá trị tổng sản lượng. Mở rộng các mối quan hệ giải quyết nguyên vật liệu cho sản xuất”*. Cấp ủy và Ủy ban nhân dân phường đã tổ chức giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị sản xuất trên cơ sở: tích cực tháo gỡ khó khăn về nguyên vật liệu, điện, thuế, mặt bằng sản xuất,... Kết quả giá trị tổng sản lượng năm 1984 đạt 104,45%; năm 1985 đạt 101,9%. Song song với đẩy mạnh sản xuất, công tác cải tạo sản xuất tiêu thủ công nghiệp đã vận động sản xuất cá thể đi vào tập thể, củng cố 74 tổ sản xuất yếu. Đến cuối nhiệm kỳ, toàn phường có 92 cơ sở sản xuất, trong đó có 3 hợp tác xã với 142 lao động, 17 tổ sản xuất với 199 lao động, 72 hộ cá thể với 169 lao động. Công tác xây dựng lực lượng Đảng, đoàn thể, nghiệp đoàn lao động trong các cơ sở sản xuất luôn được quan tâm.

Đến cuối năm 1985, phường có 12.641 nhân khẩu với 2.255 hộ. Số người trong độ tuổi lao động là 6.112 người; giải quyết việc làm cho 191 người; trong đó, đưa vào cơ sở sản xuất 40 người, tuyển Thanh niên xung phong 33 người, đi Nông trường cao su 61 người, tuyển dụng 52 người, tuyển sinh 5 người. Từ năm 1985, thực hiện Quyết định số 316-QĐ/UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc quy định tiền thay ngày công lao động xã hội chủ nghĩa, cuối năm đã thu

70.000 đồng, đạt 100% chỉ tiêu được giao.

Về phân phối lưu thông, chi ủy và chính quyền đã chỉ đạo hợp tác xã tiêu thụ phường tăng cường khối lượng hàng hóa, nâng cao chất lượng phục vụ, luôn duy trì lượng hàng hóa chiếm từ 60% – 70% trên thị trường và làm chủ hai mặt hàng lương thực và thịt heo. Bảo đảm cung cấp 9 mặt hàng chính và 7 mặt hàng thiết yếu, rẻ hơn thị trường từ 10% – 15%. Tổ chức một xe bán hàng lưu động đi vào trong hẻm 6 khu phố. Với những hoạt động tích cực, hợp tác xã tiêu thụ phường đã góp phần kìm và giữ giá thị trường. Tuy nhiên, hợp tác xã cũng bộc lộ mặt yếu là sức mua và mức bán ra không chênh lệch nhiều với giá thị trường (60% hàng hóa là hàng tự kinh doanh), giá cả biến động có lúc tương đương giá thị trường.

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn về vật tư, nguyên liệu, điện, khan hiếm tiền bất lợi cho người sản xuất, nhưng các hộ kinh doanh sản xuất vẫn cố gắng hoạt động, nộp đủ thuế. Năm 1984 thu đạt tỷ lệ 118%; năm 1985, do Phòng thuế quận điều chỉnh mức thuế tăng từ 55% đến 68%, một số hộ kinh doanh xin ngưng kinh doanh vì vậy, mức thu thuế chỉ đạt 77,9%.

Từ tháng 7 năm 1985, quận 10 phân cấp ngân sách cho phường tự cân đối thu chi. Nhưng do phường chưa đủ nguồn thu, quận tiếp tục trợ cấp thường xuyên. Công tác vận động nhân dân gửi tiết kiệm gồm các loại: tiết kiệm thông thường đạt 420%, vận động nhân dân mua công trái đạt 74,2%; đặc biệt, thu tiết kiệm để mua lương thực đạt 150%.

Năm 1985, cùng với cả nước thực hiện thu đổi tiền, phường tiến hành khẩn trương hoàn thành trước thời gian quy định. Toàn phường tổ chức ba bàn thu đổi, có 2.511 hộ kê khai đổi tiền. Tổng số tiền cũ thu vào là 40.564.150 đồng, tổng số tiền mới phát ra 3.252.867 đồng, trên định mức 8.035.480 đồng.

Điểm nổi bật trong nhiệm kỳ này là thực hiện Chỉ thị số 65-CT/UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc chống dột nhà dân, sửa chữa hạ tầng, bê tông

hóa hẻm và điều tra tổng thể 10 năm quản lý nhà đất. Hoàn thành việc sửa chữa toàn bộ đường cống thoát nước hẻm 158 đường Ba Tháng Hai dài 100m; khai thông 200m đường cống và 201 hố ga trong các hẻm khác.

b. Lãnh đạo công tác văn hóa – xã hội

Phong trào văn hóa, văn nghệ sôi nổi tiếp tục được duy trì. Năm 1984, phường xây dựng được một công trình công cộng là Nhà Văn hóa phường, do Nhà nước và nhân dân cùng làm với kinh phí 229.300 đồng; nhân dân đóng góp 140.000 đồng, Nhà Văn hóa phường được bổ sung về trang thiết bị và có nhiều hoạt động thu hút nhân dân tham gia. Nhà Văn hóa tổ chức phục vụ hàng chục buổi chiếu phim và cải lương với chủ đề chào mừng 10 năm giải phóng thành phố (30/4/1975 – 30/4/1985). Hệ thống phát thanh trên loa được nhân dân tiếp tục ủng hộ, gửi tin, bài để phát thanh. Tổ chức báo cáo thời sự, kịp thời dập tắt những tin đồn thất thiệt và giáo dục tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội. Nhà Văn hóa phường đã tổ chức hội diễn văn nghệ với chủ đề “Tiếng hát thế hệ thứ 4” trong ba đêm với 50 tiết mục đủ các thể loại.

Phong trào toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, bệnh binh, liệt sĩ, xây dựng nhà tình nghĩa, hũ gạo tình thương,... được nhân dân đồng tình ủng hộ. Tập trung tổ chức giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ và thanh niên xung phong về địa phương.

Phong trào rèn luyện thân thể trong nhân dân tiếp tục được duy trì. Trong những ngày lễ lớn đã tổ chức thi đấu cầu lông, bóng chuyền và các trò chơi dân gian. Năm 1984 tổ chức nhiều loại hình thể dục, thể thao được hưởng ứng: thể dục dưỡng sinh của phụ lão, thể dục quốc phòng cho nam, tổ chức bộ môn bóng bàn, hội thao anh hùng chiến sĩ về vang,...

Bảo đảm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, thường xuyên phát động phong trào vệ sinh phòng bệnh, đặc biệt là theo dõi sức khỏe cho các cháu thiếu nhi theo định kỳ. Phong trào “5 dứt điểm” về kế hoạch hóa gia đình được

triển khai rộng rãi trong nhân dân.

Chi ủy lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Thành ủy về công tác giáo dục, chất lượng dạy và học được nâng lên rõ rệt. Tiếp tục duy trì 5 lớp học ban đêm cho 88 trẻ em nghèo. Phường đã vận động các mạnh thường quân, xí nghiệp Châu Bá đờ đầu để mua sách học và bồi dưỡng cho giáo viên.

c. Lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng – an ninh

Chi ủy chỉ đạo kiện toàn bộ máy của Ban Chỉ huy Quân sự, xây dựng đội ngũ tự vệ phường giữ vững tác phong đạo đức, đảm bảo chế độ huấn luyện, xây dựng các kế hoạch phòng thủ. Huy động lực lượng, phối hợp tham gia diễn tập, phục vụ các chiến dịch truy quét bọn tội phạm hình sự. Lãnh đạo công tác xét tuyển nghĩa vụ quân sự. Chỉ đạo Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội.

Phong trào “Quân chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” được phát động liên tục. Tình hình an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy được giữ vững. Công an khu vực xây dựng được nòng cốt trong quần chúng để quản lý các đối tượng. Nhiệm kỳ 1983 – 1985, phường có một vụ trọng án, một người chết và một vụ phản cách mạng bị bắt cùng tang vật.

d. Xây dựng hệ thống chính trị

Ngày 26 tháng 5 năm 1984, cử tri phường đã tham gia bầu cử Hội đồng nhân dân phường khóa IV (nhiệm kỳ 1984 – 1987). Hội đồng nhân dân đã thể hiện được vai trò của mình trong việc chỉ đạo, giám sát hoạt động Ủy ban nhân dân, đóng góp tích cực xây dựng chính quyền. Thường xuyên tổ chức các buổi tiếp xúc với cử tri. Chương trình, nội dung các kỳ họp đã bám sát tình hình thực tế của địa phương, giải quyết các vụ việc và phản ánh được tâm tư nguyện vọng của nhân dân.

Ủy ban nhân dân củng cố về năng lực thực hiện nhiệm vụ chính trị, hầu hết các thành viên trong Ủy ban được đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ tại các lớp do

quận, thành phố tổ chức. Từng bước đi vào quản lý nhà nước bằng pháp luật trên cơ sở tôn trọng và phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động. Chính quyền đã triển khai thực hiện Quyết định số 30-QĐ/TU của Thành ủy và Quyết định số 123-QĐ/UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy chính quyền cấp phường. Phường tiến hành sắp xếp lại các chức danh, xác định chức năng, nhiệm vụ của từng cán bộ nhân viên, từng ngành và làm rõ chức năng, quyền hạn quản lý toàn diện kinh tế xã hội phường, mối quan hệ với quận trong thực hiện công tác.

Nhìn chung, trong nhiệm kỳ 1983 – 1985, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, cơ quan dân bầu được xác định rõ hơn, bảo đảm cho Hội đồng nhân dân quyết định thực sự những vấn đề quan trọng trong đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội của phường. Vị trí vai trò của Ủy ban nhân dân được xác định cụ thể hơn trong cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ.

Mặt trận và các đoàn thể được chi ủy tập trung lãnh đạo. Vai trò của Mặt trận và các đoàn thể đã thể hiện rõ nét hơn trong việc tham gia quản lý kinh tế, vận động quần chúng, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và xây dựng quyền làm chủ tập thể, chống tiêu cực và bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể trong nhiệm kỳ 1983 – 1985 đã có sự chuyển biến tích cực. Các phong trào do Mặt trận và các đoàn thể vận động, tổ chức, phát động đã góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Chi ủy đã tổ chức nhiều đợt cho cán bộ, đảng viên học tập đầy đủ các nghị quyết của Trung ương, Thành ủy và Quận ủy; tham dự các buổi báo cáo thời sự; các đợt sinh hoạt chính trị qua các ngày lễ lớn, nhất là kỷ niệm 10 năm giải phóng thành phố (30/4/1975 – 30/4/1985). Qua đó quyết tâm khẳng định niềm tin và trách nhiệm của tổ chức Đảng trong công cuộc cải tạo, xây dựng và bảo vệ Tổ

quốc xã hội chủ nghĩa.

Để thực hiện thành công hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và Bảo vệ vững chắc xã hội chủ nghĩa, chi ủy phường tổ chức các lớp học tập cho cán bộ, nhân viên và chiến sĩ của toàn phường về đường lối chủ trương của Đảng về kinh tế, đời sống văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh. Thông qua các phong trào hành động cách mạng, cán bộ, đảng viên trong phường ngày càng nâng cao giác ngộ chính trị, ý thức trách nhiệm và năng lực lãnh đạo.

Chi bộ luôn giữ vững nguyên tắc sinh hoạt Đảng, thực hiện chế độ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; hàng tháng có đánh giá kết quả nhiệm vụ đã triển khai, hàng quý có thực hiện kiểm điểm kết quả công tác gắn với chức trách nhiệm vụ của tập thể và mỗi cá nhân. Chất lượng sinh hoạt được quan tâm củng cố, trình độ nhận thức và năng lực công tác của cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng cao. Hầu hết cán bộ, đảng viên đều được phân công sinh hoạt với tổ dân phố để làm nòng cốt tuyên truyền, hướng dẫn, vận động quần chúng thực hiện các nhiệm vụ chính trị của phường.

Những kết quả đạt trên cho thấy Chi bộ và nhân dân phường thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 1983 – 1985 đề ra, tuy chưa làm thay đổi nhiều bức tranh về kinh tế – xã hội của phường thời kỳ này nhưng đã tạo ra những tiền đề thuận lợi làm cơ sở cho sự phát triển của phường trong những năm tiếp theo.

Sau 10 năm thống nhất đất nước (1975 – 1985), phường 14 (nay là phường 11) phát huy và kế tục khí thế quật khởi của những ngày tháng 4 năm 1975. Từ số lượng 4 đồng chí đảng viên trên địa bàn của những ngày đầu mới tiếp quản, tổ chức Đảng không ngừng được củng cố, phát triển. Đến ngày 30 tháng 4 năm 1985, Chi bộ phường đã có 60 đảng viên, nhiều đồng chí trưởng thành từ các phong trào cách mạng tại địa phương, từ phong trào Đoàn Thanh niên Cộng sản phường. Đội ngũ đảng viên từ nhiều nguồn, gồm nhiều lứa tuổi, nhiều trình độ

khác nhau, luôn đoàn kết đồng tâm hiệp lực xây dựng địa phương. Trong nhân dân và các đoàn thể xuất hiện nhiều mô hình tương thân, tương trợ: Hội Bảo trợ học sinh nghèo; Uống nước nhớ nguồn; chú trọng xây dựng quan hệ sản xuất mới; giải quyết việc làm cho người lao động. Thương nghiệp phường có nhiều cố gắng phân phối lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu; chống đầu cơ buôn lậu, góp phần giảm bớt khó khăn về đời sống.

Trong bối cảnh tình hình kinh tế, xã hội của cả nước gặp rất nhiều khó khăn do hậu quả của chiến tranh để lại, xâm lược bành trướng, do duy trì quá lâu cơ chế quản lý tập trung quan liêu, bao cấp và sự chống phá của các thế lực phản động đã đặt đất nước trong tình trạng vừa có hòa bình, vừa có chiến tranh. Thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, được sự chỉ đạo của Quận ủy, Chi bộ đã lãnh đạo nhân dân phường từng bước khắc phục khó khăn, kiên trì phấn đấu và đạt được những thành tựu quan trọng là ổn định chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, hình thành và phát triển quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, đảm bảo an ninh trật tự, khắc phục hậu quả về tệ nạn xã hội, chăm lo đời sống nhân dân.

Tuy nhiên, những thành tựu này chưa tạo sự thay đổi nhiều trong đời sống kinh tế – xã hội của phường. Cùng với cả thành phố bị ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế, phường cũng gặp nhiều khó khăn về kinh tế, sức sản xuất tăng chậm và chưa ổn định; đời sống nhân dân còn khó khăn, đảng viên, cán bộ còn thiếu kinh nghiệm trong việc điều hành xây dựng và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Trong công cuộc 10 năm xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội, với nỗ lực vươn lên, không ngừng học tập và trưởng thành qua thực tiễn, đảng viên và nhân dân trong phường phấn đấu đổi mới nhận thức về tư duy kinh tế và cơ chế quản lý để phát triển kinh tế – xã hội trong các giai đoạn tiếp theo.



